

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BẮC KẠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 46/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X,
nhiệm kỳ 2021 - 2026**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 21**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ kết quả kỳ họp từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7 năm 2024;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, với các vấn đề được xem xét, quyết định như sau:

1. Thống nhất với báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16; việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đang tiếp tục giải quyết và chưa được giải quyết tại Báo cáo số 285/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 5 tháng cuối năm 2023 và việc thực hiện các kiến nghị đang giải quyết theo Báo cáo số 290/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát về tình hình thực hiện các quy định về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; báo cáo tổng hợp kết quả giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 (6 tháng đầu năm 2024); báo cáo công việc giải quyết giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 125/BC-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16; việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đang tiếp tục giải quyết và chưa được giải quyết tại Báo cáo số 285/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 113/BC-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 về kết quả giám sát

việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 05 tháng cuối năm 2023 và việc thực hiện các kiến nghị đang giải quyết theo Báo cáo số 290/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát tại Báo cáo số 134/BC-ĐGS ngày 12 tháng 7 năm 2024 về kết quả giám sát tình hình thực hiện các quy định về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; thực hiện kiến nghị của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 132/BC-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 về tổng hợp kết quả giám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 (6 tháng đầu năm 2024), Báo cáo số 17/BC-HĐND và Báo cáo số 18/BC-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp và các báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh:

Hội đồng nhân dân cơ bản nhất trí với các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, có giải pháp đồng bộ để khắc phục những hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2024 đã nêu tại các báo cáo trình kỳ họp và báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; phấn đấu hoàn thành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2024 với mức cao, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

a) Tiếp tục theo dõi chặt chẽ, ứng phó kịp thời tình hình thiên tai, dịch bệnh, chỉ đạo tiêm phòng dịch cho vật nuôi; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ nhân viên thú y ở các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo rà soát, các khu vực, địa điểm có nguy cơ sạt lở để cảnh báo, phòng ngừa; sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2024 đảm bảo theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, trong đó ưu tiên kinh phí cho nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh từ nay đến cuối năm.

b) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo tỷ lệ giải ngân so với các chỉ tiêu Chính phủ giao, đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; theo dõi sát sao nguồn thu từ xổ số kiến thiết và thu sử dụng đất, chỉ giải ngân vốn khi đảm bảo có nguồn thu; xem xét đưa nội dung kết quả giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia vào tiêu chí đánh giá, phân loại đơn vị, địa phương và tiêu chí đánh giá người đứng đầu; kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tăng cường kiểm tra tiến độ, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ những dự án không hiệu quả, chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có hiệu quả còn thiếu vốn. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện các chương trình mục

tiêu quốc gia, nhất là các dự án, mô hình phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân; chủ động rà soát, kịp thời điều chỉnh nguồn vốn còn dư để thực hiện các chương trình, dự án, tránh lãng phí nguồn lực, hạn chế tối đa hoàn trả về ngân sách Trung ương.

c) Tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối giữa nông dân và doanh nghiệp để nhân rộng các mô hình liên kết theo chuỗi, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm; duy trì các sản phẩm OCOP. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số đảm bảo hiệu quả. Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng lực khu vực kinh tế tập thể theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

d) Đẩy nhanh tiến độ rà soát, cập nhật hiện trạng, phân loại ba loại rừng; thực hiện điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 và xây dựng các quy hoạch đảm bảo theo kế hoạch.

đ) Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy nhanh việc biên soạn tài liệu giáo dục địa phương; có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu một số sách giáo khoa vào đầu năm học. Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tổ chức mua sắm thiết bị trường học, đáp ứng yêu cầu năm học mới, đảm bảo thứ tự ưu tiên, đúng quy định, đáp ứng được nhiệm vụ năm học, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo tiến độ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

e) Quyết liệt trong chỉ đạo các cơ quan liên quan có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư, hóa chất của ngành y tế; kịp thời sửa chữa thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Thực hiện quy trình mua sắm đảm bảo đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

g) Quan tâm, chỉ đạo có giải pháp tiếp tục hoàn thiện, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện việc rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố (*đối với những nơi cần phải sắp xếp*) và chuyển thôn thành tổ theo quy định sau khi triển khai thực hiện Quyết định số 755/QĐ-BNV ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Bộ Nội vụ và Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

h) Tập trung nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, thông tin, điện lưới quốc gia đến các thôn, bản vùng sâu, vùng xa. Tăng cường chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc.

i) Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2025 - 2027 theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ gắn với kế hoạch thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

3. Thống nhất với Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024 được cơ quan có thẩm quyền giao.

4. Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025: Thông qua và nhất trí với dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, do vậy, trước khi báo cáo các bộ ngành trung ương, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên bố trí đủ vốn cho các chương trình, dự án chuyển tiếp hoàn thành, dự án khởi công mới, không để dự án thiếu vốn, đầu tư dở dang, gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

5. Đối với các nghị quyết chuyên đề ban hành tại kỳ họp: Đề nghị khẩn trương có hướng dẫn triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả; làm tốt công tác tuyên truyền về quy định mức thu học phí năm học 2024 - 2025 đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là ở địa phương có thay đổi về mức đóng học phí so với các năm học trước.

6. Đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn: Đề nghị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại thời điểm thích hợp.

7. Kỳ họp đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở tập trung thực hiện các cam kết, lời hứa tại phiên chất vấn, có giải pháp đồng bộ, quyết liệt để khắc phục những tồn tại, hạn chế thuộc các lĩnh vực được chất vấn, vấn đề cử tri quan tâm, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

a) Đối với UBND tỉnh, chỉ đạo:

- Rà soát, có giải pháp thực hiện đồng bộ để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra.

- Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện lời hứa tại phiên chất vấn và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả giải quyết tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024.

b) Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tham mưu các giải pháp căn cơ để thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

- Tham mưu có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo đạt 95% trở lên theo kế hoạch đề ra.

- Thực hiện tốt vai trò của cơ quan Thường trực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Thường xuyên chủ động rà soát từng nội dung, nhiệm vụ, tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia giữa các dự án, tiểu dự án đảm bảo đạt được các mục tiêu của chương trình.

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá toàn diện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt đối với những dự án chậm tiến độ cam kết, năng lực nhà đầu tư yếu, nguyên nhân chủ quan của nhà đầu tư. Nâng cao chất lượng thẩm định chủ trương đầu tư các dự án ngoài ngân sách; đẩy mạnh kiểm tra đôn đốc, phối hợp với các ngành, các địa phương tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư; kiên quyết thu hồi đối với những dự án do nhà đầu tư hạn chế năng lực, không đảm bảo tiến độ cam kết để tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp có năng lực vào đầu tư, sản xuất kinh doanh. Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tình hình thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại các kỳ họp thường lệ cuối năm.

c) Đối với Sở Khoa học và Công nghệ:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với những lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

- Xác định công tác đề xuất, đặt hàng, lựa chọn đề tài, dự án khoa học và công nghệ là khâu quan trọng nhất, quyết định đến chất lượng đề tài, dự án; việc lựa chọn đúng và trúng các đề tài, dự án sẽ được người dân tự chủ động hưởng ứng, nhân rộng trong thực tiễn. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp huyện, các sở, ngành chịu trách nhiệm trong việc đề xuất, đặt hàng, lựa chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương theo từng giai đoạn.

- Tổ chức nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học công nghệ đảm bảo đúng quy định, chất lượng. Đối với việc phê duyệt, nghiệm thu đề tài, dự án trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp cần căn cứ vào đặc tính sinh trưởng của từng loài để tổ chức nghiệm thu đảm bảo kết quả là sản phẩm cuối cùng, có tính thực tiễn.

- Chú trọng việc chuyển giao, ứng dụng và nhân rộng kết quả đề tài, dự án khoa học công nghệ đã nghiệm thu cho các sở, ngành, địa phương; thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

- Tăng cường liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân để giải quyết các vấn đề về giống, công nghệ, chế biến, công nghệ sau thu hoạch gắn với bảo vệ môi trường.

đ) Đối với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, trong đó tập trung tham mưu thực hiện tốt các nội dung sau:

- Các giải pháp căn cơ để thực hiện được các mục tiêu phát triển du lịch theo Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khóa XII) về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sản phẩm du lịch, văn hóa du lịch, hạ tầng du lịch; khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch của tỉnh, trọng tâm là hồ Ba Bể.

- Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc trong các lễ hội, gắn với phát triển sản phẩm du lịch.

- Bảo tồn, tôn tạo, quản lý tốt các di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch về nguồn.

- Tăng cường xã hội hóa trong phát triển hạ tầng thiết chế văn hóa, thể thao.

8. Thông qua 16 nghị quyết thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương triển khai, thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua tại kỳ họp.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp giám sát, tuyên truyền và động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2024. /.

Nơi nhận: *u*

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPCP, VPCTN;
- TT. Tỉnh uỷ, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- TT. Huyện (Thành) uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, HS. *luy*

CHỦ TỊCH

Phương Thị Thanh